

TGPRO ถกบอร์ดตั้งบ.ย่อย

ลุยพลังงานโซลาร์ 20 MW

ทันหุ้น-TGPRO เตรียมเคาะระงับ “ตั้งบริษัทย่อย” ลุยพลังงานทดแทนเต็มสูบ เปิดฉากโซลาร์ฟาร์มและ โซลาร์รูฟแต่ละ 20 เมกะวัตต์ แถมน่าจ้างบริษัททดสอบพลังงานลม อีกไม่ต่ำกว่า 9 เมกะวัตต์ ชุมเจรจาเทกโอเวอร์ และเปิดกว้างร่วมทุน พันธมิตรใน-นอกตลาด แจกงบไตรมาส 1/2558 เร็วๆนี้ ส่วนไตรมาส 2/2558 สดใส ไฮซีชั่นหนุนฐาน ทั้งปี2558 รายได้เข้าเป้าไม่ต่ำกว่า 30%

แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ“หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” ว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TGPRO มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) นัดพิเศษ รวมทั้งที่ปรึกษา เพื่อร่วมหารือในการทำโครงการ“พลังงานทดแทน” ซึ่งการลงทุนนั้นจะจัด“ตั้งบริษัทย่อย” เพื่อดำเนินโครงการ

รุกพลังงาน-เล็งร่วมทุน

โดยเบื้องต้น TGPRO จะลงทุนในพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ เริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ โซลาร์รูฟ คาดไว้ที่ราวๆ 20 เมกะวัตต์ รวมถึงอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ พลังงานขยะ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลมนั้นล่าสุดทาง TGPRO ได้ว่าจ้างบริษัททดสอบพลังลมบนเนื้อที่ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ประมาณ 200-300 ไร่ในจังหวัดระยอง และเชื่อว่าจะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่างหาผู้ทางเข้าลงทุน

ส่วนเรื่องใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA นั้น เชื่อว่าจะได้ขั้เข้ามาภายในเร็วๆนี้ ด้านฐานเงินทุนไม่ใช่ปัญหา เพราะปัจจุบันบริษัทมีฐานเงินทุนในมือ และยังมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) ค่าเพียง 0.58 เท่า ซึ่งสามารถขอวงเงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินได้อีกเป็นจำนวนมากขณะเดียวกัน TGPRO เองก็เปิดกว้างในการเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การหาจังหวะเข้าซื้อกิจการ(เทกโอเวอร์) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก , เปิดโอกาสให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดและนอกตลาดเข้าร่วมทุนทำโครงการ และ การร่วมทุนกับพันธมิตรต่างประเทศอย่างไรก็ดีแผนการลงทุนใน “โครงการพลังงานทดแทน” นั้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเข้าลงทุน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่มั่นใจว่าน่าจะเห็นโครงการนี้เป็นรูปธรรมภายในปีนี้ หรือ อย่างช้าสุดต้นปี2559 “ TGPRO กำลังเดินหน้าทำโครงการพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ ซึ่งมีเป้าหมายจะพัฒนาโครงการไปเรื่อยๆ ทั้งการลงทุนเองเทกโอเวอร์ และร่วมทุน ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างรายได้ที่ดีและยั่งยืน เพราะสมมุติว่ามีแค่ 8 เมกะวัตต์ ก็ทำกำไรได้ 40 ล้านบาทต่อปีแล้ว” แหล่งข่าว กล่าว

งบQ1ออเดอร์สั้น

นายรชต ลีลาประชาชนกุล ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเออร์มัน โปर्टดักส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TGPRO กล่าวกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” ว่า ภายในสัปดาห์นี้ (11-15 พ.ค.58) บริษัทจะมีการประชุมบอร์ดเพื่อสรุปผลประกอบการไตรมาส 1/2558 และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นลำดับถัดไป โดยเบื้องต้นผลประกอบการไตรมาส 1/2558 จะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว แต่เมื่อช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมามีปริมาณคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) ต่างประเทศกลับเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทได้ลูกค้ารายใหม่จากโรงงานน้ำตาลในประเทศบราซิล ได้ส่งออเดอร์ทอสแดนเลสอุตสาหกรรมเข้ามา รวมถึงกลุ่มลูกค้าเดิมในประเทศแถบอาเซียนก็ทยอยสั่งออเดอร์ต่อเนื่อง ดังนั้นต้องรอสรุปงบไตรมาส/2558 อีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์นี้ว่าผลงานจะดีขึ้นหรือชะลอตัวลงหรือไม่ เมื่อไตรมาส/2557 มีกำไรสุทธิที่ 2.50 ล้านบาท และรายได้รวมที่ 305.72 ล้านบาท และ ไตรมาส 4/2557 ที่มีกำไรสุทธิที่ 1.50 ล้านบาท

หุ้นไฮซีชันหนุนฐาน

อย่างไรก็ดีช่วงไตรมาส 2/2558 ทิศทางธุรกิจจะเริ่มดีขึ้น เพราะเป็น“ช่วงไฮซีชัน” ของกลุ่มโรงงานน้ำตาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดออเดอร์คส่วนใหญ่มุ่งเน้นหนักไปที่ทอสแดนเลสอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสินค้าที่ให้อัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) สูงเฉลี่ย 50% เมื่อเทียบกับทอสแดนเลสทั่วไปที่ให้มาร์จิ้นเฉลี่ยเพียง 10% เท่านั้น

นายรชต กล่าวเสริมว่า ขณะนี้บริษัทสามารถพลิกมีกำไรสะสมได้เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นในอนาคตจึงมีโอกาสจ่ายปันผลให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น ส่วนทั้งปี 2558 ยังคงตั้งเป้ายอดขายเติบโตกว่า 80% หรือ 1.5 พันตันต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มียอดขายเพียง 1.2 พันตันต่อปี

นายสมชาย เอนกทวีผล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TGPRO ในช่วงนี้มองแนวด้านที่ 0.40 บาท หากผ่านได้จะขึ้นทดสอบแนวด้านถัดไปที่ 0.43-0.45 บาท ส่วนแนวรับที่ 0.33 บาท

ติดต่อฝ่ายการตลาด : 02-2619955 ต่อ 1512